

“LDC” เดินหน้าตามแผนเข้าจดทะเบียนใน mai หลังแอสเซทโปรฯ – ฟิลลิปควงแขนโรดโชว์ครบ 10 จว.



“LDC” โดยคุณหมอนักบริหาร ‘ทพ.พัฒนาชัยวัฒน์’ ควงแขน ‘สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม’ CEO แอสเซทโปรฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย ‘วิชา โตมานะ’ เอ็มดี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) Lead underwriter เดินหน้าตามกระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หลังเดินหน้าโรดโชว์ครบทั้ง 10 จังหวัดตามแผน ในวันที่ 18 ก.ค. ถึง 1 ส.ค. 57 พร้อมขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินระดมทุนขยายศูนย์ทันตกรรมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน



ทันตแพทย์พัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (LDC) ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนโดยได้เดินทางไปในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดราชบุรีแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสดีในการนำเสนอข้อมูลบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของสังคมการลงทุน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทันตกรรมแบบครบวงจรภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการภายใต้ทันตแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ

“LDC ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน สนใจรับฟังข้อมูลและสอบถามความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ LDC เป็นคลินิกทันตกรรมรายแรกที่มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งการระดมทุนผ่านตลาดทุนช่วยให้บริษัทสามารถขยายสาขาให้บริการได้มากขึ้น และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีสาขาให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เพราะเรามีศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตกรรมภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอง”
ทันตแพทย์พัฒนากล่าว

ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (LDC) ว่าขณะนี้ LDC อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท โดยมีแผนการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนใน 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ราชบุรี, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, พิษณุโลก, สงขลา, ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ขณะนี้ได้เดินทางไปแล้ว 2 จังหวัด คือ ชลบุรี และราชบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนใน 2 จังหวัด ทั้งนี้ LDC จะเดินทางไปโรดโชว์ต่อนักลงทุนระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557 นี้ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลธุรกิจของ LDC ซึ่งถือเป็นธุรกิจทันตกรรมแบบครบวงจรรายแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

“LDC เดินสายโรดโชว์ 2 จังหวัดแรกนักลงทุนในความสนใจเราอย่างล้นหลามมีนักลงทุนรวมกันกว่า 500 คน หากเดินสายครบทั้งสิ้น 10 จังหวัด คาดว่าจะมีนักลงทุนเข้ารับฟังข้อมูลรวมกันกว่า 2,000 คน และมั่นใจว่า LDC จะเป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างสูง และจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน” นายสมภพกล่าว

ด้านนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในฐานะผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บริษัทแอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ว่าการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อการเสนอขายหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจทันตกรรมเป็นธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ เป็นรายแรก รวมถึงมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตสูง

“ธุรกิจของ LDC เป็นธุรกิจทันตกรรมแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งขณะนี้ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่ประกอบธุรกิจลักษณะนี้ถือว่า LDC เป็นบริษัทที่น่าสนใจอย่างมาก การโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน 2 จังหวัดแรกนับว่าได้รับความสนใจดีมาก การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนมีเป้าหมายหลักคือการทำให้นักลงทุนรู้จัก และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของ LDC มากยิ่งขึ้น การขยายตัวและทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่มือนาคตสาเหตุจากผู้ที่ต้องการเข้าถึงบริการทันตกรรมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งรับรู้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร แผนการดำเนินงาน และศักยภาพการเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย เชื่อว่าจะเป็นเช่นนี้ทั้ง 10 จังหวัด” นายวิชากล่าวในที่สุด

ปัจจุบัน (ณ เมษายน 2557) LDC มีสาขาทั้งหมด 19 สาขา เป็นคลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ 8 สาขา ขนาดกลาง 11 สาขา และขนาดเล็ก 1 สาขาครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และมีห้องทันตกรรมให้บริการรวม 105 ห้องโดยในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนขยายสาขา LDC Dental จำนวน 5 สาขา ซึ่งได้มีการลงทุนสาขาใหม่ 2 สาขา แล้ว คือสาขารามอินทรา กม. 10 (เปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 แล้ว) และสาขาศาลายา (คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2557) สำหรับสาขาใหม่ที่เหลือตามแผนข้างต้นนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสำรวจ

ทำเลที่เหมาะสมทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองจังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาค

โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 62.52% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดปี 2555 ที่มีอัตราการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 53.28% ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขา ส่งผลให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้ว 70 ล้านบาท เป็นหุ้นจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น ทั้งนี้ LDC อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ประวัติความเป็นมา

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2535 ภายใต้ชื่อ ลาดพร้าวทันตคลินิก โดยทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ซึ่งจบการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ และมีประสบการณ์ในสาขาด้านนี้ หลังจากดำเนินธุรกิจมาช่วงระยะหนึ่ง ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างระบบมาตรฐานของธุรกิจทันตกรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร จึงได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์ทันตกรรม ในนาม บริษัท ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว จำกัด และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ต่อมาในปี 2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด โดยวางตำแหน่งธุรกิจในรูปแบบสาขาของศูนย์ทันตกรรม ทันตแพทย์เฉพาะทาง ในนาม LDC Dental ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยการขยายสาขาเรื่อยมา เพื่อให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความสะอาดแบบ “ปลอดเชื้อ” และกำหนดมาตรฐานแนวทางป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม รวมถึงระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่คุ้มค่า ปลอดภัย ปลอดภัย ที่ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ ส่งผลให้ที่ผ่านมา LDC Dental เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 1 (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) ซึ่งถือเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพดังกล่าว แม้ใบรับรองดังกล่าวครบกำหนดอายุแล้ว อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯมีแผนงานที่จะขอใบรับรองดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนสามารถขยายการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการทางด้านทันตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ “เราจะ เป็นมืออาชีพด้านบริการทันตกรรมและมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย”